

4168

→ Vu Gsai

R

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /TTg-QHĐP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

V/v trả lời chất vấn của

Đại biểu Nguyễn Tạo,

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi:

- Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng Chính phủ nhận được chất vấn của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XIV như sau:

NỘI DUNG CHẤT VẤN:

1. Theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 về phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo: “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước, dành ít nhất 100.000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường); chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình tín dụng này”. Tuy nhiên, được biết đến ngày 15 tháng 9 năm 2017, tổng dư nợ cho vay từ nguồn ưu đãi này chỉ đạt gần 32.339 tỷ đồng, việc tiếp cận nguồn vốn này của các hộ nông dân, doanh nghiệp vẫn hết sức khó khăn. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững.

2. Từ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan phối hợp xem xét để có quy định hướng dẫn các địa phương trong việc cấp chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản là nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới ... trên đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở để các hộ dân, doanh nghiệp thế chấp vay vốn phát triển sản xuất, nhưng đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết nội dung chỉ đạo này đã được các bộ ngành thực hiện đến đâu; Chính phủ có những giải pháp gì để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên.

3. Tính đến năm 2016, các tỉnh Tây Nguyên còn hơn 9.500 hộ dân di cư tự do còn lại (trong tổng số 23.566 hộ) đang sinh sống phân tán, chưa có dự án để sắp xếp ổn định. Riêng Lâm Đồng, dự kiến số hộ cần bố trí sắp xếp, ổn định là gần 3.000 hộ. Trong số đó, có nhiều điểm có đến cả 100 hộ dân di cư tự do với

500-600 nhân khẩu đang sinh sống, nhiều nhất là khu vực huyện Đam Rông, một trong những huyện nghèo của cả nước, cuộc sống của các hộ dân gặp nhiều khó khăn, chưa được công nhận để định canh, định cư; chưa được hưởng bất kỳ chính sách, chế độ về y tế, giáo dục, an sinh xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các bộ, ngành chức năng đã khảo sát và thấy được thực tế này. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết những giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng này, giúp bà con dân tộc thiểu số di cư tự do ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

TRẢ LỜI:

1. Ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã có chỉ đạo xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp để các ngân hàng có căn cứ triển khai Chương trình cho vay khuyến khích phát triển. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại trong việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tín dụng nông nghiệp công nghệ cao”, tổ chức Hội nghị giải đáp vướng mắc về nội dung tiêu chí công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp, nông nghiệp sạch cho các ngân hàng thương mại.

Dự kiến trong Quý I năm 2018, Thủ tướng sẽ ký Quyết định thay thế Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và tăng cường phân cấp cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhanh chóng tiếp cận vay vốn của Chương trình.

2. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những định hướng và giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam. Bên cạnh các chính sách tín dụng khuyến khích phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên tập trung nguồn vốn cho vay lĩnh vực này, đồng thời quy định lãi suất cho vay ngắn, trung và dài hạn thấp hơn 0,5%-1,5%/năm so với lãi suất cho vay thương mại cùng kỳ hạn.

Tuy nhiên, việc triển khai Chương trình trong thực tiễn còn vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất. Để tháo gỡ khó khăn này, tại Nghị quyết số

30/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp nghiên cứu, sửa đổi quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, hướng dẫn chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, theo đó, tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT đã có hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp, trong đó bao gồm các tài sản là nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới, ... trên đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để các quy định này được thực thi hiệu quả trong thực tiễn, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo địa phương đẩy mạnh triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng. Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục hướng dẫn các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng mở rộng đối tượng được vay vốn nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng được nhận tài sản hình thành từ vốn vay của dự án, sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng.

3. Để đảm bảo ổn định và hạn chế tình trạng dân di cư tự do tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nói chung và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức họp bàn về thực trạng và giải pháp nhằm ổn định tình trạng dân di cư tự do tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (Công văn số 880/VPCP-NN ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ).

Về nội dung này, ngay từ ngày 21 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Ban chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương có liên quan đánh giá, có Báo cáo thực trạng và giải pháp ổn định tình trạng dân di cư tự do, đồng thời, dự kiến

tổ chức Hội nghị bàn giải pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ vào đầu năm 2018.

Để ổn định tình hình dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hợp phần ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2017 và thực hiện nghiêm Chi thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 333/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính đề xuất phương án bổ sung vốn cho các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do năm 2016, 2017, trong đó có dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại xã Liêng S'rôn thuộc huyện Đam Rông; đồng thời, trình về Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, tiếp tục đề xuất dự án sắp xếp dân di cư tự do thôn Đa M'Pô, xã Liêng S'rôn huyện Đam Rông để triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đại biểu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng thư ký Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: NNPTNT, TNMT, KHĐT, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: TKBT, NN, KTTH;
- Lưu: VT, QHĐP (3) NQ 4

